

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
นายอมร อิศวานันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	10/10
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	กรรมการตรวจสอบ	9/10
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล	กรรมการตรวจสอบ	10/10
นางประดิษฐา จงวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ	1/1*

*กรรมการตรวจสอบลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้สอบทานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นองค์กรโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสังเขป มีดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงิน** ได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท การจัดทำรายงานทางการเงิน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รายงานทางการเงินของบริษัท
- การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง** ได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง แผนงานและครอบคลุมให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ
- การสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายใน** ได้สอบทานการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งในด้านการดำเนินงาน และดูแลทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย การรั่วไหลและการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่บริษัท เพื่อให้มีการจัดระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
- การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** ได้สอบทานแผนกลยุทธ์ แผนตรวจสอบประจำปี และแผนตรวจสอบระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

5. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2567 รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะประจำทุกรายไตรมาส โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีความ ถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการกำกับดูแล สอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายอมร อัสวานนท์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ